



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๖๕๐

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ/

รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๔.๓/ว๒๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ให้หลักสูตรที่ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐานตั้งแต่ ๒ ปี ต่อดิดกันขึ้นไป ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาอย่างเร่งด่วน ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาที่คงค้างอย่างมีคุณภาพจนสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และขอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแจ้งข้อมูลการรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมทั้งข้อมูลการดูแลนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรดังกล่าวไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

๒. กรณีหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ๑ ปี ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเร่งปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกปี

ในการนี้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้สรุปผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัย กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. กรณีหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาติดต่อกัน ๒ ปี ขึ้นไป ให้มหาวิทยาลัยแจ้งข้อมูลการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมทั้งข้อมูลการดูแลนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร นั้น หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ไม่มีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร และมหาวิทยาลัยได้จัดส่งหนังสือแจ้งการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และหนังสือรายงานสถานภาพการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ตามรายละเอียดเอกสารสรุปการดำเนินการของมหาวิทยาลัย กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาติดต่อกันตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป

๒. กรณีหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ๑ ปี ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเร่งปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา นั้น สำนักบริหารฯ ได้ทำรายงานสรุปผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัย กรณีดังกล่าว จำนวน ๘ หลักสูตร ตามรายละเอียดเอกสารสรุปการดำเนินการของมหาวิทยาลัย กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาติดต่อกันตั้งแต่ ๑ ปี

ทั้งนี้ สรุปการดำเนินการของมหาวิทยาลัย กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบสรุปผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัย กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ